

Số: 450 /BC-UBND

Minh Long, ngày 28 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Phục vụ tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023)

Trên cơ sở Báo cáo số 361/BC-MTTQ-BTT ngày 18/5/2023 của Ủy ban MTTQVN huyện về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. UBND huyện báo cáo việc giải quyết và trả lời **19/19** ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, của HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp (có 03 kiến nghị)

1. Cử tri xã Long Mai, kiến nghị: Trong năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện có đầu tư thực hiện mô hình trồng giống mỳ mới có 01 hộ tham gia với 03 sào, sau khi thu hoạch xong hom giống rất ít không đủ để nhân rộng. Vì vậy cử tri kiến nghị huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ giống mỳ mới để hộ dân tiếp tục thực hiện mô hình trong thời gian đến.

Trả lời: Hiện nay bệnh vius khảm lá sắn đã lây lan hầu hết tại các địa phương trong huyện, làm chết cây con, giảm năng suất gây ảnh hưởng đối với thu nhập của người dân. UBND huyện đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với dịch bệnh; tuy nhiên khó khăn hiện nay nhu cầu trồng mỳ lớn mà giống mỳ mới kháng bệnh có quá ít (năm 2022 đầu tư có 4,5 ha mỳ giống mới kháng bệnh vius khảm lá), nên nguồn hom giống mới không đảm bảo cung cấp nhu cầu diện tích trồng mỳ trên địa bàn huyện. Để giải quyết khó khăn hiện nay, năm 2024, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện nhân rộng mô hình trồng giống mỳ giống mới năm 2022 để Nhân dân có nguồn hom giống nhân rộng trên địa bàn huyện.

2. Cử tri thôn Trung Thượng, xã Long Mai: Hiện nay đơn vị thi công công trình đường và kè chống sạt lở từ Xóm Mới đến Suối Tía xã Long Hiệp làm mất đi một đoạn kênh mương bê tông cánh đồng Gò Mã dài khoảng 150m (thuộc địa phận xã Long Hiệp quản lý). Vì vậy, để đảm bảo nước tưới cho cánh đồng Gò Mã, cử tri thôn Trung Thượng, xã Long Mai kiến nghị huyện quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng lại tuyến kênh mương đoạn từ Cầu Suối Tía đến giáp với tuyến kênh cũ dài khoảng 200m.

Trả lời: UBND huyện Minh Long đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện làm việc với đơn vị thi công công trình đường và kè chống sạt lở từ Xóm mới đến Suối Tía, sẽ sớm khắc phục làm lại tuyến kênh bị phá bỏ để phục vụ tưới cho diện tích lúa cánh đồng Gò Mã Cây Da. Đến nay, BQL dự án

ĐTXD&PTQĐ huyện đã chỉ đạo nhà thầu thi công tổ chức triển thi công hạng mục mương bê tông để đảm bảo nước cho cánh đồng Gò Mã trong mùa vụ mới.

3. Cử tri xã Thanh An kiến nghị cấp trên cần tạo điều kiện vay vốn sản xuất kinh doanh cho người dân sau khi xã đã đạt nông thôn mới, nên người dân rất khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách vay vốn.

Trả lời: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn để sản xuất kinh doanh sớm phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngày 05/6/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo đó kể từ ngày 08/8/2023 các Các hộ gia đình thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn tại các thôn không thuộc xã khó khăn nhưng thuộc Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do cấp có thẩm quyền ban hành cho từng thời kỳ được thụ hưởng chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 06 thôn của xã Thanh An được vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn kể từ ngày 08/8/2023. Các hộ gia đình đang cư trú hợp pháp trên địa bàn 06 thôn của xã Thanh An và có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn để sản xuất, kinh doanh liên hệ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, các Hội đoàn thể (*Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên*) xã Thanh An hoặc liên hệ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Minh Long để được hướng dẫn thủ tục vay vốn theo quy định.

II. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường (có 04 kiến nghị)

1. Cử tri thôn Làng Giữa, xã Long Môn kiến nghị đặt vòi nước sinh hoạt cho 20 hộ tại điểm nhà văn hóa thôn Làng Giữa để phục cho sinh hoạt hàng ngày của bà con.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện triển khai thực hiện và đến nay đã đặt xong cụm vòi nước sinh hoạt tại điểm Nhà văn hóa thôn Làng giữa để phục vụ nước sinh hoạt hằng ngày.

2. Cử tri thôn Cà Xen, xã Long Môn kiến nghị đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp cho hộ dân xóm Bãi Vẹt và xóm Cà Xen

Trả lời: Trên cơ sở thực hiện điểm 2, mục II Kế hoạch số 123-KH/HU

ngày 14/4/2023 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “*Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao*”. UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với công chức địa chính xã Long Môn tiến hành kiểm tra, khảo sát (02 ngày) tại thôn Cà Xen, xã Long Môn, kết quả:

- Sơ bộ đã xác định khu vực chưa đo đạc, cấp GCNQSD đất của thôn Cà Xen, ước tính khoảng 40 ha, bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp, đất ở, đất giao thông, đất thủy lợi, đất cơ giới - đào tạo, đất sông, suối... Đo đạc thành lập mới 03 tờ bản đồ tỉ lệ 1/1000; kê khai lập hồ sơ đăng ký, cấp GCNQSD đất khoảng 408 thửa đất cho các hộ dân của thôn Cà Xen.

UBND huyện chỉ đạo phòng TN&MT huyện tham mưu UBND huyện văn bản trình Thường trực Huyện ủy cho chủ trương thực hiện đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất tại thôn Cà Xen, xã Long Môn (trong tháng 10/2023); sau khi có chủ trương thống nhất của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện các bước trình HĐND huyện bố trí vốn để tiến hành triển khai thực hiện .

3. Cử tri thôn Thượng Đổ, xã Thanh An: Kiến nghị cấp trên cần kiểm tra, xem xét việc Công ty du lịch Thác Trắng làm Barie tại xóm Làng Đổ vào các dịp lễ và thải rác không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho người dân.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo phòng VH-TT huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc phản ánh của người dân. Qua kiểm tra, và báo cáo của Công ty TNHH MTV Thác Trắng: Vào mỗi dịp lễ, số lượng du khách trong và ngoài tỉnh về đông nên công ty đã dựng một thanh ngang tại khu vực Thác Trắng cách cổng vài trăm mét, rất xa Làng Đổ để kiểm soát chặt chẽ lượng khách, đảm bảo phân luồng phương tiện và người lên xuống; việc dựng rào chắn không ảnh hưởng đến người dân trong việc ra vào khu du lịch để làm nương rẫy, mưu sinh.

Về việc thải rác: Công ty đã ký hợp đồng xử lý rác thải với UBND xã Thanh An hàng năm để thu gom và xử lý rác nên thông tin công ty thải rác không đảm bảo vệ sinh gây ô nhiễm môi trường là không chính xác. Chỉ có 1 số du khách tự đi ở khu vực dưới suối mang theo đồ ăn, tự nấu và vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường và đậu đỗ xe khắp nơi gây mất an toàn giao thông.

4. Cử tri xã Thanh An kiến nghị UBND huyện cần quan tâm hỗ trợ thùng rác thải, để đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân.

Trả lời: UBND huyện đã bố trí kinh phí và giao cho phòng TN&MT huyện tiến hành các bước triển khai thực hiện. Hiện nay, phòng TN&MT huyện đang tiến hành lập thủ tục mua sắm và hợp đồng với cơ quan chức năng thẩm định giá để làm cơ sở lập định dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy

định. Dự kiến hoàn thành mua sắm trong tháng 11/2023 và cấp cho các hộ dân trong tháng 12/2023.

III. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (có 06 kiến nghị)

1. Cử tri thôn Làng Ren, xã Long Môn kiến nghị đầu tư công trình nước sinh hoạt tại đập ChRing không sử dụng chung với đập dâng Chring. Vì rất khó khăn trong quá trình điều tiết nước giữa nước sinh hoạt và nước sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Việc đầu tư mới công trình nước sinh hoạt tại đập ChRing là lãng phí và không khả thi. Do đó, UBND huyện không đầu tư, nguyên nhân:

- Qua công tác kiểm tra thực tế nguồn nước tại đập ChRing là không đảm bảo cho công trình nước sinh hoạt tự chảy và công trình đập thủy lợi ChRing. Tổng số dân hưởng lợi từ công trình nước sinh hoạt ChRing khoảng 15 hộ.

- Để lấy nguồn nước khác phục vụ cho công trình nước sinh hoạt tự chảy ChRing lại cách rất xa bề lảng, lọc, chứa và khu dân cư hưởng lợi (hơn 2km). Mặc khác nguồn nước phải lấy trên núi cao và địa hình rất hiểm trở nên việc xây dựng mới đập thu nước tại vị trí này là không khả thi.

2. Cử tri thôn Cà Xen, xã Long Môn kiến nghị xây dựng mới đập dâng suối Cà Eo để tưới cho 02 cánh đồng Ru Va Xâu và cánh đồng Hóc Lân có khoảng 4,5ha.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp cùng UBND xã Long Môn, đã tổ chức kiểm tra thực tế diện tích Xứ đồng Ru Va Xen và Hóc Lân. Qua kiểm tra, diện tích theo sổ bộ cấp bù giá dịch vụ sản phẩm thủy lợi phí là 2,5 ha, diện tích thực tế sử dụng (sản xuất) là 2,5 ha; diện tích phân tán, không tập trung, chân cao, việc đầu tư đập dâng và kênh mương kiên cố để phục vụ tưới là chưa phù hợp.

Đề đảm bảo nước tưới cho cánh đồng Ru Va Xâu và cánh đồng Hóc Lân đề nghị UBND xã Long Môn hằng năm vận dụng nguồn cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi để hỗ trợ đắp đập tạm đập bồi, dẫn dòng để phục vụ tưới cho sản xuất tại 02 xứ đồng Ru Van Xen và Hóc Lân.

3. Cử tri thôn Làng Trê, xã Long Môn kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thoát nước dọc tuyến đường Làng Trê đi suối Tâm Linh.

Trả lời: Tuyến đường Làng Trê đi Hồ Bà Bảo (*đường Làng Trê đi suối Tâm Linh*) do UBND xã Long Môn quản lý. Trong năm 2022 và 2023, UBND huyện đã đầu tư xây dựng mặt bê tông xi măng, với tổng chiều dài 981,5m, tổng mức đầu tư 2,58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

Ngày 13/6/2023, UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã phối hợp với UBND xã Long Môn tổ chức kiểm tra thực tế tuyến đường. Qua kiểm tra và rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được đầu tư xây dựng hoàn

thành của tuyến đường Làng Trê đi hồ Bà Bảo cả 2 giai đoạn 1 và 2. Qua kiểm tra, đoạn từ đầu tuyến (*giáp Tỉnh lộ ĐT 628*) đến đỉnh dốc: (1) Giai đoạn 1: UBND huyện đã đầu tư xây dựng mặt đường bê tông xi măng và hệ thống rãnh dọc thoát nước; (2) Giai đoạn 2: UBND xã Long Môn đã đầu tư mặt đường bê tông xi măng từ đỉnh dốc xuống tới cống D1500; đoạn này có độ dốc lớn, rãnh dọc thoát nước là rãnh đất nên nước chảy xóa lè đất tạo hàm ếch dưới mặt đường bê tông tại một số đoạn.

Tuy nhiên, Trong giai đoạn 2021-2025 kế hoạch vốn đầu tư công đã bố trí xây dựng cho Tuyến đường Làng Trê đi Hồ Bà Bảo và giao UBND xã Long Môn quản lý kế hoạch vốn trong gian đoạn này. Trong giai đoạn tới (*giai đoạn 2025 - 2030*) đề nghị UBND xã Long Môn đưa danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030.

4. Cử tri thôn Trung Thượng và Long Thượng, xã Long Mai kiến nghị: Vào năm 2021, UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn Trung Thượng và Long Thượng đã tạo điều kiện cho Nhân dân sinh hoạt hội họp được thuận lợi; tuy nhiên trong quá trình xây dựng không có hạng mục nhà vệ sinh và giếng khoan. Vì vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà vệ sinh và giếng khoan tại nhà văn hóa thôn.

Trả lời: Vấn đề cử tri kiến nghị, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các Nhà văn hóa thiếu nhà vệ sinh và giếng khoan báo cáo, tham mưu UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để có cơ sở thực hiện.

5. Cử tri xã Thanh An tiếp tục kiến nghị UBND huyện làm bờ kè cánh đồng Đồng Càn, vì hiện nay cánh đồng này đã bị sạt lở làm giảm diện tích gieo sạ của người dân.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường. Qua kiểm tra, chiều dài cánh Đồng càn dọc theo bờ sông phước Giang khoảng 800m, vị trí sạt lở vào cánh đồng Đồng càn khoảng 70m, vào mùa mưa lũ năm 2016 tại vị trí này bị sạt lở, làm mất diện tích đất sản xuất khoảng 0,24 ha, mức sạt lở bình thường.

Năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thanh An sử dụng nguồn dự phòng chi khoảng 130.000.000 đồng chỉnh dòng chảy ra khỏi vùng sạt lở, sau khi điều chỉnh dòng chảy từ năm 2018 đến nay tại vị trí này ổn định; đồng thời UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thanh An tiếp tục hướng dẫn Nhân dân gia cố các vị trí có khả năng sẽ sạt lở bằng hình thức đóng cọc tre và tẩm chắn đất bằng phen tre, gia cố trồng tre để chống xói mòn. Mùa mưa lũ năm 2020 tại vị trí sạt lở này vẫn ổn định không có sạt hiện tượng bị sạt lở thêm. Đối với cánh đồng Đồng Càn, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện tại UBND huyện chưa có khả năng bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở.

Hằng năm, UBND huyện tổng hợp báo cáo vị trí sạt lở bờ sông trên địa bàn huyện nói chung và đối với cánh đồng Đồng Càn nói riêng gửi về sở Nông

nghiệp & PTNT tinh biết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở cánh đồng Đồng Cản để bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân tại khu vực nêu trên. Khi nào, UBND tỉnh có kinh phí hỗ trợ UBND huyện sẽ triển khai thực hiện.

6. Cử tri xã Thanh An kiến nghị cấp trên mở rộng thêm tuyến đường lên Thác Trắng đoạn từ ngã 3 Thanh An đến Làng Đố, vì tuyến đường này nhỏ hẹp gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Trả lời: Tuyến đường lên Thác Trắng là tuyến đường ĐH62 (*Đường Thanh An - Thác Trắng*), UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý. Trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã bố trí vốn để thực hiện, cụ thể:

Năm 2021, UBND huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn từ Km1+626,1 đến Làng Đố (giáp cầu bản Làng Đố), tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng, với quy mô như sau: Đổ bê tông mặt đường trên mặt đường cũ đã bị hư hỏng đoạn Km1+626,1-: -Km1+752,74; Km2+303,39-: -Km2+351,78; nạo vét và gia cố rãnh bê tông bên phải tuyến đoạn Km0+518,03 -: - Km0+815.82; cắm cọc tiêu bên trái tuyến đoạn Km0+711,76-: -Km0+771,76; Km1+550,41-: -Km1+592,41; Km1+901,24-: -Km1+988,24.

Năm 2022, Sở Giao thông Vận tải đầu tư sửa chữa, mở rộng mặt đường chiều dài 1.044,0m từ đoạn Km2+400-: -Km3+444, với tổng mức đầu tư 4,0 tỷ đồng.

Ngày 07/10/2022, UBND huyện có Công văn số 858/UBND-KTTH về việc đề xuất công trình được đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh năm 2023 để thực hiện quản lý, bảo trì đường bộ gửi Sở Giao thông vận tải. Trong đó, UBND huyện đề xuất 02 tuyến đường để được đầu tư gồm: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Ruộng Gò - Hóc Nhiêu - Làng Vang, xã Thanh An, huyện Minh Long (*phần còn lại khoảng 1,10Km*) và Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH62 (*Thanh An - Thác Trắng*) (*phần còn lại khoảng 1,80Km*). Tuy nhiên, qua kiểm tra, khảo sát thực địa trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải đề xuất sửa chữa tuyến đường Ruộng Gò - Hóc Nhiêu - Làng Vang, huyện Minh Long.

Ngày 13/6/2023, UBND huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Thanh An tổ chức kiểm tra thực tế tuyến đường. Qua kiểm tra, đo đạc, nhận thấy một số đoạn người dân xây tường rào sát đường, đồng thời nhiều đoạn người dân trồng cây trên lề đường, nếu mở rộng sẽ ảnh hưởng đến tường rào, công ngõ, vật kiến trúc và cây cối của người dân. Đồng thời, qua khảo sát ý kiến nhiều người dân có nhà dọc 02 bên tuyến đường, đa số không đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc, cây cối trong phạm vi dự kiến mở rộng, yêu cầu phải bồi thường. Trong khi, nguồn vốn quản lý và bảo trì đường bộ không được thực hiện bồi thường. Số tiền đầu tư cho tuyến này rất lớn, do đó huyện không có nguồn lực để đầu tư.

Trong giai đoạn tới, UBND huyện sẽ đưa vào danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025 - 2030 làm cơ sở đề nghị UBND tỉnh và các Sở

ngành hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn thiện Tuyên Thanh An - Thác Trắng.

IV. Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế (có 02 kiến nghị)

1. Cử tri thôn Đồng Tròn, xã Long Sơn: Đề nghị huyện xem xét ưu tiên cho con em học Đại học chính quy và cử tuyển các trường Đại học đã tốt nghiệp, tạo điều kiện cho con em có việc làm.

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND huyện đã quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác tại địa phương thông qua hình thức tuyển dụng vào các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã. Từ năm 2015 đến năm 2022, UBND huyện đã tiếp nhận được 13 sinh viên, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng và quản lý dự án, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước, y - dược, Văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, qua việc khảo sát nhận thấy con em người địa phương đã tốt nghiệp, ra trường tăng số lượng hàng năm. Trong khi biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện từ năm 2013 đến nay không tăng và thực hiện theo hướng tinh, gọn (*chỉ được tuyển dụng, bố trí 50% so với số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, nghĩa là 02 người nghỉ hưu chỉ được tuyển 01 người*). Bên cạnh đó, tại khoản 4, Công văn số 3492/UBND-NC ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, quy định: *“Không thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính”* và theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi quy định chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì giảm số lượng so với Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, một số trường hợp sinh viên là người dân tộc thiểu số chưa thể bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp được.

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND huyện đề nghị cử tri phối hợp, động viên con em chủ động liên hệ đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập trong hoặc ngoài tỉnh để giải quyết công ăn, việc làm trong tình hình hiện nay.

2. Cử tri xã Long Sơn: Kiến nghị học sinh đang học các trường cấp II, III, có mua được thẻ bảo hiểm y tế tại huyện không.

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: “Học sinh, sinh viên”. Theo đó tại Điểm a Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định đối với học sinh, sinh viên quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách

nhệm đóng theo Quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Như vậy, học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Bên cạnh đó tại Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

(1) Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

(2) Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này”.

Như vậy, đối tượng là học sinh/sinh viên thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ (*Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách và thu tiền nộp lên cho bộ phận kế toán, sau đó kế toán trình BGH ký xác nhận và nộp lên cho cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện để tập hợp in, cấp thẻ BHYT cho học sinh*). Nếu không kịp mua bảo hiểm y tế ở trường đang tham gia học thì học sinh/sinh viên cũng không thể mua bảo hiểm y tế tại BHXH huyện.

V. Về lĩnh vực cơ chế, chính sách (có 02 kiến nghị)

1. Cử tri xã Thanh An kiến nghị cấp trên có giải pháp tìm kiếm đầu ra của việc thu mua sản phẩm nguyên liệu Chè, vì hiện nay nguồn tiêu thụ Chè không ổn định, gây khó khăn cho người dân trong phát triển kinh tế.

Trả lời: Ngày 13/6/2023, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Thanh An khảo sát thực tế tại thôn Thượng Đổ, xã Thanh An. Qua khảo sát, nguồn cung Chè trên địa bàn tại thời điểm khảo sát rất lớn, tuy nhiên chưa có điểm thu mua ổn định, chỉ có vài thương lái lên tận nhà mua với số lượng ít, giá bán hiện tại từ 5.000 đồng đến 6.000đ/bó.

Hiện nay trên địa bàn huyện có Hợp tác xã dịch vụ nông - lâm nghiệp Thành Tiến đăng ký sử dụng thương hiệu Chè Minh Long (*Sản phẩm OCOF được UBND tỉnh công nhận sản phẩm 3 sao*).

Để tiêu thụ sản phẩm nguyên liệu Chè tại xã Thanh An nói riêng và huyện Minh Long nói chung, UBND huyện chỉ đạo phòng KT-HT huyện làm việc với UBND xã và các ngành liên quan thông kê diện tích Chè cho sản phẩm tại các hộ dân; cử người làm đầu mối liên kết với Hợp tác xã dịch vụ Nông - Lâm nghiệp Thành Tiến thu mua sản phẩm Chè.

2. Cử tri xã Thanh An kiến nghị cấp trên quan tâm tiếp tục hỗ trợ cây trồng, vật nuôi có năng suất cao để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập cho gia đình.

Trả lời: Hiện nay, 3 Chương trình MTQG đang được triển khai trên địa bàn huyện có nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng đối với xã Thanh An, ngoài Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, được UBND huyện phân bổ kinh phí 425 triệu đồng tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2023, thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, được UBND huyện phân bổ kinh phí 428 triệu đồng tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND huyện, về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nguồn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Vì vậy đề nghị UBND xã Thanh An nghiên cứu đối tượng, nội dung hỗ trợ; lập kế hoạch/dự án hỗ trợ cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, trình UBND huyện xem xét, phê duyệt.

VI. Về các lĩnh vực khác (có 02 kiến nghị)

1. Cử tri thôn Đồng Càn, xã Thanh An kiến nghị cấp trên cần kiểm tra về việc người dân xã Long Hiệp lấn chiếm rừng phòng hộ, ranh giới giữa thôn Đồng Càn, xã Thanh An và thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Trạm Quản lý bảo vệ rừng huyện Minh Long phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Minh Long, UBND xã Thanh An, Chi bộ và đại diện thôn Đồng Càn tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của Cử tri thôn Đồng Càn. Qua kiểm tra có kết quả như sau:

*** Vị trí thứ nhất:**

- Thửa đất số 200, tờ bản đồ số 7, xã Thanh An, diện tích 10.322 m² chủ sử dụng hộ ông Đinh Văn Lạc có địa chỉ thôn Đồng Càn, xã Thanh An (*theo số liệu địa chính xã Thanh An cung cấp*) thuộc Lô 292, khoảnh 4, tiểu khu 279, chức năng quy hoạch phát triển rừng sản xuất (*theo bản đồ quy hoạch 03 loại rừng*).

- Hiện trạng sản xuất thực tế ngoài thực địa rừng trồng keo 03 năm tuổi và còn lại nhiều gốc keo do khai thác từ trước để lại, qua xác minh thì biết chủ đang canh tác là ông: Đinh Ne; địa chỉ thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp.

*** Vị trí thứ hai:**

- Thửa đất số 194, tờ bản đồ số 7, xã Thanh An, diện tích 11.509 m² chủ sử dụng hộ ông Đinh Cà Rốt có địa chỉ thôn Đồng Càn, xã Thanh An (*theo số liệu địa chính xã Thanh An cung cấp*) thuộc Lô 283, khoảnh 4, tiểu khu 279, chức năng quy hoạch phát triển rừng sản xuất (*theo bản đồ quy hoạch 03 loại rừng*).

- Hiện trạng sản xuất thực tế ngoài thực địa rừng trồng keo 03 năm tuổi và còn lại nhiều gốc keo do khai thác từ trước để lại, qua xác minh thì biết chủ đang canh tác là ông: Đinh Văn Pho; địa chỉ thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp.

*** Từ kết quả kiểm tra, xác minh kết luận như sau: (1)** Đây không phải hành vi lấn chiếm rừng phòng hộ (*Khu vực này quy hoạch rừng sản xuất*); (2)

Việc 02 hộ thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp canh tác tại vị trí này đến nay có thể khẳng định ít nhất là mùa keo thứ hai và canh tác trên đất trồng nên không có hành vi xâm hại rừng (*hiện trạng canh tác là keo 03 năm tuổi và còn nhiều gốc keo do đã khai thác từ trước; tham chiếu các vị trí này với bản đồ quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 871/QĐ-UBND năm 2007 và Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì các vị trí này là đất trồng*).

2. Cử tri thôn An Thanh và thôn Đồng Cần, xã Thanh An kiến nghị cấp trên quan tâm xem xét nâng cấp, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt tự chảy từ Thác Trắng cho người dân hai thôn, vì hiện nay hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng ở một số đoạn dẫn đến không có nước phục vụ sinh hoạt cho người dân.

Trả lời: Qua thực tế hệ thống nước sinh hoạt tự chảy Thác trắng đã hư hỏng, xuống cấp trên hệ thống đầu nguồn cũng như đường ống dẫn nước đến các hộ dân quá nhiều, nên hệ thống nước chỉ đáp ứng cho 1/2 thôn An Thanh khoảng hơn 30 hộ, thôn Đồng Cần hầu như không có nước. Vì đầu đường ống có một số hộ dân làm nhà đào đất bị đứt, gây nên dẫn đến nước không có để phục vụ cho thôn Đồng Cần.

Hiện nay, đơn vị vận hành đã khắc phục một số đoạn hư hỏng nhẹ để phục vụ một số hộ. Về lâu dài để phục vụ nước sinh đến các hộ ở 2 thôn An Thanh và Đồng Cần được đầy đủ cần một số kinh phí lớn. Trong năm 2024 UBND huyện tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng và xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn đến năm 2025.

Trên đây là báo cáo việc giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện kính báo cáo Hội đồng nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HU, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBNDTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đinh Thị Xuân Hương